

# น.พล.-รท.เร่งพัฒนา! หอพักรับนศ.รุ่นใหม่

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังเร่งพัฒนาระบบหอพักเพื่อรองรับการการจัดการหอพักที่จะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้ และจะสามารถให้นักศึกษาเข้าพักอาศัยได้ในเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป อันเป็นการเปิดภาคเรียนแรกประจำปีการศึกษา 2544

“หอพักที่จะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้จะมีจำนวน 3 อาคาร แต่ละอาคารสูง 4 ชั้น มีห้องพักหลังละจำนวน 80 กว่าห้อง แต่ละห้องมีขนาด 24 ตารางเมตร โดยแยกเป็นหอพักชาย 1 หลัง และหอพักหญิง 2 หลัง สามารถรองรับนักศึกษาได้จำนวน 700 กว่าคน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กำหนดสัดส่วนการเข้าพักนักศึกษาต่อห้อง คือ 3 ต่อ 1”

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้จัดเตรียมสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ภายในห้อง บริการซักรีด ห้องนั่งเล่น ห้องสมุด และห้องคอมพิวเตอร์ ไว้บริการกับนักศึกษาภายในหอพักแต่ละหลังด้วย

รศ.ดร.วันชัยกล่าวต่อไปว่า มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับสภาพชีวิตของนักศึกษา ที่ต้องมีที่พักที่สะดวก สะอาด และปลอดภัย สามารถใช้ชีวิตระหว่างการเรียน การพักอาศัยและการสานต่องานได้อย่างสมดุล

อย่างไรก็ตาม ภายในปี 2547 เมื่อมหาวิทยาลัยก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ตามแผนงานก่อสร้างมหาวิทยาลัยจะมีหอพักจำนวน 10 หลัง ซึ่งสามารถรองรับนักศึกษาได้ประมาณ 2,500 คน ซึ่งก็คงเพียงพอกับนักศึกษาที่จะมีเพิ่มขึ้นในอีกประมาณ 10,000 คน ในอีก 10 ปีข้างหน้า

ทางด้าน ผศ.ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง ผอ.สำนักกิจการนักศึกษา สถาบันราชภัฏเชียงราย เปิดเผยว่า สถาบันฯ ได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบันราชภัฏ (สปรภ.) ให้ดำเนินการปรับปรุงหอพักนักศึกษาทั้งชาย-หญิง ของสถาบันราชภัฏเชียงราย ในงบประมาณกว่า 43 ล้านบาท ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในระหว่างปิดภาคเรียนเป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม เปลี่ยนแปลง จำนวนทั้งหมด 5 หอพัก คือหอพักหญิงชะเอม, ละอ่อน, กระเจาะจันทร์, จันทร์กะพ้อ และหอพักชายศิริเม็งราชคาดว่า จะเสร็จทันให้เข้าอยู่ได้ในภาคเรียนที่ 1/2544

“การปรับปรุงครั้งนี้จะปรับปรุงทุกระบบทั้งภายในและภายนอกหอพัก โดยภายในหอ จะปรับปรุงระบบไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ท่อระบายน้ำ ตลอดจนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย ก็จะเปลี่ยนให้ใหม่หมด เช่น ประตู หน้าต่าง มุ้งลวด ที่นอน ตู้ เตียง ห้องนอน ห้องรีดผ้า ห้องน้ำ ฯลฯ สำหรับบริเวณภายนอกคาดว่าจะจัดสร้างเรือนรับเยี่ยม หรือศาลารับเยี่ยม เพื่ออำนวยความสะดวก และเป็นสัดส่วน ซึ่งเรือนรับรองนี้สามารถรับรองทั้งญาติพี่น้องที่มาเยี่ยม เพื่อน หรือแม่แต่การพบปะเพื่อปรึกษาหารือกิจกรรมต่างๆ ก็ได้” ผศ.ประกายศรีกล่าว

ผอ.สำนักวิชาการนักศึกษา กล่าวว่า “เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อยจึงจำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลหอพักและผู้เกี่ยวข้องย้ายออกเป็นการชั่วคราว ให้ย้ายเข้ามาได้อีกในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2544 จะเป็นวันไหนนั้นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง